

๕.๑ การเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่ง ที่ ๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร บัดนี้คณะกรรมการสรรหาตามคำสั่งดังกล่าวได้ดำเนินการสรรหาผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ดำรงวัฒนกุล รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้

๑. ให้ผู้เข้ารับการเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำเสนอแนวทางการพัฒนาคณะตามกรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการสรรหาคณบดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ภายในเวลา ๑๕ นาที โดยไม่มีการซักถาม

๒. ผู้ได้รับการเลือกตั้งได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ซึ่งมีจำนวน ๒๐ คน ซึ่งผู้ได้รับการเลือกตั้งได้คะแนน ๑๑ คะแนนขึ้นไป

จากนั้น ประธานได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ดำรงวัฒนกุล นำเสนอแนวทางการพัฒนาคณะตามกรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการสรรหาคณบดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙

เมื่อเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ผ่านการสรรหาแล้ว ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีการลงคะแนนลับ นับคะแนนโดยเปิดเผย ซึ่งที่ประชุมได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดี สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร และอาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ เป็นผู้นับคะแนน

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและลงคะแนนเพื่อเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นองค์ประกอบในการประชุม จำนวน ๒๐ คน ผลการนับคะแนนปรากฏ ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ดำรงวัฒนกุล ได้คะแนน ๑๖ คะแนน

๒. ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน ๔ คะแนน

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ดำรงวัฒนกุล เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป